

## NHẬT KÝ CHO CON

Con được 22 tháng tuổi (tháng 6 năm 2006), mẹ có cơ duyên biết **Forever**. Từ đó con và mẹ luôn đồng hành cảm nhận từng sản phẩm của **Forever** mà mẹ cân nhắc mua về. Mỗi khi con té ngã, dù đau hay không con đều đòi “mẹ ơi, son môi. . .ôi...”.



Có lần mẹ bận việc đi từ sáng đến tối mới về. Con nhớ mẹ. Khi thấy mẹ về đến cổng, không biết bắt đền mẹ thế nào, con ôm chân khóc và chỉ vào một vết đau nhỏ cũ đã thâm từ lâu nói “son. . . môi. . .ôi. . .” mẹ hiểu ý rút cây son **Aloe Lips**” (022) ra giả vờ xoa vào chân con, con nín khóc ngay lập tức, không đợi mẹ ôm vào lòng.

Gần hai tuổi mà con mới có bốn răng, hai trên, hai dưới. Con một ngày đòi mẹ lấy kem đánh răng **Forever Bright Toothgel** (028) đánh răng 3-4 lần làm mẹ hơi xót ruột. Vì mẹ hay bị nhiệt miệng rất đau khi nói và khi ăn nên muốn để dành mình dùng được lâu hơn. Và lại mẹ là giáo viên cũng muốn hơi thở luôn thơm tho.



Hồi mẹ còn nhỏ, sống ở quê ngoại ven sông Thái Bình. Nhà ngoại gần bến sông nên mẹ hay theo ngoại đi làm bốc vác thuê. Không may năm 15-16 tuổi mẹ bị xếp đĩa đẽm lưng rất đau, sau này nó đau lan từ hông xuống đùi và chân phải. Bác sĩ nói mẹ bị đau thần kinh tọa phải uống nhiều thuốc, châm cứu, chiếu đèn tia hồng ngoại . . . và thường xuyên bị viêm họng, ho. Có lẽ vì vậy mà khi sinh các con ra, mẹ rất quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của các con, nhưng các con của mẹ vẫn thường xuyên bị bệnh nhất là đường hô hấp. Hai tuổi mà con phải xịt thuốc 6 lần/ngày đêm. Cho con đi tắm biển Mũi Né ba mẹ phải che dù cho con và ôm con ở giữa hai người mà con vẫn không chịu nổi và . . .ôi, làm cuộc chơi mất vui.



Ba tuổi (hè 2007) gia đình mình đi Đà Lạt cùng bá Mến với trường mẹ. Dù đã mặc cho con nhiều áo lạnh đến nỗi mẹ không ôm nổi con. Nhưng cứ bước ra khỏi phòng khách sạn là con lại . . .ôi làm mẹ phải lấy áo khoác của mẹ trùm kín cho con không hở chỗ nào từ đầu đến chân.



Mùng 8 tháng 3 năm 2007, sau khi đạp xe chở hoa tươi đi bán, mẹ bị chấn thương đầu gối. Nó sưng đỏ lên và đau sang mấy khớp khác. Mẹ đi bệnh viện lấy thuốc về uống. Ba ngày sau bụng mẹ còn cào. Đi khám, bác sĩ nói do mẹ uống kháng sinh, kháng viêm, giảm đau khớp và thuốc viêm họng viêm mũi xoang nhiều quá nên đã bị đau dạ dày. Mẹ lập tức lên tư vấn bác sĩ Tiến Bảo ở công ty để kết hợp điều trị dạ dày, hỗ trợ khớp bằng **Thực Phẩm Chức Năng FOREVER**. Vài tháng sau khớp đỡ đau thì mũi và họng của mẹ cũng hết. Và con của mẹ cũng không còn dùng đến ống hít hay ống xịt thuốc hen suyễn, xông mũi họng nữa. Ba tuổi con nặng 12kg do uống nhiều kháng sinh và hay bị mất ngủ vì ho, ăn uống hay bị ói. Nhưng con của mẹ ngoan lắm. Ngày nào con cũng nhắc mẹ đưa viên **Forever Kids (198)**, **Forever Nature's 18**

(271) cho con ngâm, và đòi “mẹ ơi uống NA Đam”, đó là bình **Aloe Berry Nectar (034)** đó con ạ. Khi mẹ bị đau dạ dày do xoắn khuẩn HP gây ra làm rối loạn tiêu hóa, miệng bị lở hàng trăm mụn không ăn được, nói khó khăn, người mệt lả. Mẹ uống bột **Frever- Lite (019)** thay ăn để lấy sức đi làm, nhưng con cũng đòi mẹ “uống sữa Fo li vợ cơ. ơ”. Mẹ chiều con đành lấy 1/3 muỗng bột 019 pha chung với sữa bột của con để cho con uống. Từ đó cách ngày mẹ lại cho con uống kiểu “uống dặm” bột của mẹ.

Bốn tuổi con nặng 18 kg. Con có thể tự chơi giỡn với sóng biển và còn tự mình tập bơi ở Bãi Sau biển Vũng Tàu, trong bốn ngày liên tiếp (ngày hai lần sáng-chiều).



Năm tuổi con nặng 23-24 kg, cao 1m15. Ai gặp con cũng đều quở, có người còn lo con có nguy cơ béo phì. Nhiều người hỏi con ăn gì mà chóng lớn thế, con nói “con ngâm Kids, uống Na Đam và uống Fo li vợ”. Hơn năm tuổi con mới nói đúng “con uống Nha Đam và uống Fo Re Vợ” con còn học mẹ giải thích thêm “vì trong đó tăng dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể”. Cũng năm tuổi con đã biết phụ mẹ vo gạo, nấu cơm, nhặt rau, lau nhà, lau bàn ghế.



Khi sức khỏe của gia đình mình được nâng cao rõ rệt. Ba, mẹ đi công tác hoặc đi du lịch xa cũng rất yên tâm về dinh dưỡng của các con khi chỉ có các con và bà ở nhà. Con còn hay nũng nịu điện thoại hỏi mẹ để sơn môi chỗ nào, con bị ngứa chỗ này, bị đau chỗ kia và thông báo con đã ngâm viên này, viên nọ đầy đủ.

Ở trường con cũng hay quan tâm đến các bạn. Ở lớp lá con hay chơi chung với bạn Trúc. Thấy bạn bị ho, con về nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mua sô cô la Forever (ý nói 18 rau củ quả) cho bạn Trúc ngâm đi để bạn hết ho và cao giống con. . .” Trong năm học này, một buổi tối, con ăn khoảng 5-6 quả nho Mỹ mẹ để trong tủ lạnh mà chưa rửa.

Khoảng 9h30 tối con chuẩn bị đi ngủ thì bị ói, mẹ pha một muỗng mật ong **Forever Bee Honey (025)** với nửa ly nước ấm, con uống vào thấy êm. Nhưng lát sau con lại đau bụng quặn lên và . . ói. Cứ như vậy đến khoảng 2-3 giờ sáng, con ói và uống mật ong hơn chục lần. Có lúc mệt quá con ngồi bệt xuống giữa nhà tắm ói, nhưng con vẫn ngoan ngoãn kiên trì cùng mẹ thực hiện kế hoạch uống mật ong và còn ngâm hai viên **Absorbent-C (048)** nữa. Con luôn miệng hỏi mẹ: “mẹ ơi con uống mật ong để tăng dưỡng chất và đẩy độc tố ra hả mẹ? Để lấy sức sáng mai con vẫn đi chơi Suối Tiên với các bạn hả mẹ?”. Mẹ “ừ” để an ủi con nhưng trong lòng vẫn đang lo. Sau đó hai mẹ con ngủ một mạch đến sáng, tỉnh dậy thấy con không mệt lắm. Mẹ vẫn cho con đi chơi cùng cô và các bạn nhưng không quên gửi cô bảo mẫu chục viên C với lời dặn :”cô nhắc cháu ngâm C giùm và có cháu nào mệt hoặc say xe, ói cô cho các cháu ngâm để đỡ mệt”. Và một lần khác con bị sốt siêu vi uống thuốc hạ sốt chỉ được vài giờ, mẹ cũng cho con uống mật ong pha nước ấm, ngâm tăng cường **Absorbent-C (048)**, **Forever Nature’s 18 (271)**, lau mát. Ngày hôm sau con lại đi học bình thường.



Khi học lớp một, con nặng 26-27kg, cao hơn 1m20. Một chiều mẹ đến đón, con hỏi: “mẹ có đem son môi không?” Mẹ hỏi để làm gì, con bị làm sao. Con nói: “bạn lớp kể bên bị ngã trầy chân đau lắm, mẹ cho bạn sức son môi đi. . .”. Có lúc ba lớn tiếng với hai mẹ con mình vì việc con hay đòi mẹ uống “Forever”, ba đi khỏi con nhí nhảnh nói nhỏ vào tai mẹ “mẹ ơi kệ cho chị hai nghe lời ba không uống Forever, cho mai một lớn chị kém thông minh đi. Con thích mai một con thông minh, học giỏi và con không muốn bị bệnh nữa đâu, mẹ đi làm lấy nhiều tiền mua Forever cho con uống mẹ nhé. Mẹ cứ đi làm đi, con ở nhà một mình cũng được”.

Lên lớp hai, con nặng 29-30 kg, cao hơn 1m30. Con không ngậm **Kids** nữa mà dùng **Forever Nature’s 18** (271) hoặc **Absorbent-C** (048), thỉnh thoảng dùng **Forever Calcium** (206), **Aloe Berry Nectar** (034) hoặc **Forever Aloe2Go** (270). Thế mà có vài lần con nhắc : ”Mẹ ơi mua Kids cho con ngậm đi, con thèm Kids rồi. . .” Có lần con còn nói: “Mẹ ơi bạn Bùi Vũ lớp con nhỏ người lắm, biếng ăn lại hay nghịch, học hay bị cô la nữa. Mẹ mua Kids cho bạn ngậm đi, cả 18 rau củ quả nữa. . .” Thi học kì II xong, chị hai đang bàn với mẹ về tương lai chị sẽ làm gì để định hướng cho việc học hè, con chen vào: “Mai một con làm Forever với mẹ, mẹ nhé” và con ngược nhìn mẹ thăm dò. Mẹ “Ừ” trong lòng rất vui.



Hôm nay, 15 tháng 5 năm 2012. Sáng, con đi thi môn tiếng Anh tăng cường về con nói “Con làm bài tốt lắm, con thông minh là nhờ con ngậm Forever mẹ nhỉ!!!” Chiều, mẹ cân đo lại cho con, con vẫn nặng 30 kg, cao đã lên 1m34 rồi. Tối, mẹ nói con ra chụp hình để mẹ gửi bài dự thi nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty Lô Hội. Con thích, cứ lảng sang chạy qua chạy lại làm duyên, đợi ba nhắc nhở con mới đứng yên được và còn nói “Mẹ! con chụp hình với sản phẩm, con làm sản phẩm nhé”. Mẹ: “ Ừ! Đúng rồi! Con là sản phẩm của mẹ mà!!!” Và con cũng là sản phẩm của **Forever** của mẹ.

*Ngày 15 tháng 05 năm 2012*

Mẹ, NPP : Trần Thị Biêt  
Mã số FLP : 840-000-350-362  
ĐT : 0948035252  
Con : Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, 8 tuổi (NPP tương lai)